

กิจกรรมภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
๒	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า
๓	กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่าล้มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มี การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๔	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
๕	กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๖	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)
๗	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)
๘	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
๙	กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๑๐	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
๑๑	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
๑๒	กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน
๑๓	กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)
๑๔	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร
๑๕	กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
๑๖	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
๑๗	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
๑๘	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
๑๙	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๐	กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)
๒๑	กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
๒๒	กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า)

กิจกรรมภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

ที่	กิจกรรม	ลงข้อมูล ณ วันที่	ส่งภายใน วันที่
๑	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า		
๓	กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ		
๔	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม		
๕	กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน		
๖	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร		
๗	กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่		
๘	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน		
๙	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน		
๑๐	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		
๑๑	กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)		
๑๒	กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า)		